

ร้อนมาก ร้อนมากมากมากมากมาก

สมัยเด็กๆ อยู่ที่บ้านโพหัก บางแพ ราชบุรี เราจะมีการเล่นสนุกเพื่อขอฝนเทวดากันชาวบ้านจะจับแมวมานำใส่ตะข้องบ้าง ไชล่อปลาบ้าง สุ่มปลาปิดท้ายบ้าง แล้วเหลาไม้ท่อนยาวใหญ่เป็นอวัยวะเพศชายทาหัวสีแดงสดใส หลายท่อนเลยแขวนปลายไม้ด้วยพวงเปลือกหอยโข่ง เวลากระทุ้งดินมีเสียงกรียวกราว นุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าขาดๆปอนๆ เอากระบุงเปล่าใส่หาบ แล้วจะเล่นนางแมวกันไปตามหมู่บ้าน ร้องเล่นเป็นเพลงแห่งนางแมว

ที่เลือกแมวมานำเป็นจำเลยแห่ไปสาदनน้ำ ด้วยความเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่เกลียดกลัวน้ำ ถ้าฝนตกมาที่ไร แมวจะร้องออกมา จึงเอามาเป็นเคล็ด อีกประการหนึ่งคือความเชื่อว่าเทวดาจะได้สงสาร เห็นความเดือดร้อนของสัตว์เลยประทานน้ำมาให้

เช่นเดียวกับพฤติกรรมอื่นๆที่ชาวบ้านกระทำกันช่วงฝนแล้วและอากาศร้อนมาก คือการนิมนต์พระไปสวดคาถาปลาช่อนกลางคอกลงโพหักที่แห่งขอด้วยความเชื่อว่าพระโพธิสัตว์เคยเสวยพระชาติเป็นพญาปลาช่อนและเสียสละชีพเพื่อสัตว์อื่นๆจะได้มีชีวิตอยู่ต่อ นอกจากนี้ก็มีการพายเรือบัก การเล่นปั้นเมฆ และเขยอทุ่ง

พายเรือบักคือไปนั่งคร่อมคันทนาแล้วพายเรือไปด้วยกัน ร้องเพลงเรือกันไป ถือว่าเป็นความวิปริตอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับการปั้นเมฆที่มาจากดินเหนียวปั้นเป็นคนสมสู่กันด้วยทำวิธการ และเขยอทุ่งที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าจะมีคนไปสมสู่กันกลางทุ่งนาตอนพระอาทิตย์ตกดิน แต่ที่ไม่มีใครเคยเห็นจริงๆ ก็ได้แต่เล่าสู่กันฟังไป

แต่ละบ้านที่ขบวนแห่งนางแมวเดินทางไปถึง ก็จะเอาน้ำมาสาตรดขบวน รดแมว (สาตแมว) แล้วก็เลี้ยงเหล่ากัน เอาข้าวสาร มะพร้าวแก่บ้างอ่อนบ้างมาใส่หาบ แล้วก็เดินรำกันสนุก บ้านไหนมีเสาเรือนมีร้องพื้นบ้าน ก็จะเอาปลายไม้ทิ่มไปตามเสาเรือนบ้าง หนักเข้าก็ไล่ทิ่มผ้าถุงสาวแก่แม่หม้าย เดินกันไปทั้งวัน จนไปจบที่ศาลพ่อปู่ สิ่งสักการะศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลโพหัก ถึงได้ปล่อยแมวให้เป็นอิสระ แต่ดูเหมือนแมวจะไม่ค่อยรอด เพราะเจอสาदनน้ำและขังอยู่ในที่แคบๆ ที่พวกขี้เมาเดินสายกันเป็นวัน

เนื้อร้องแห่งนางแมว จำมาจากคุณปู่ฮืด มีสกุล พ่อเพลงคนเก่งและช่างจักสานชั้นเยี่ยมของตำบลโพหัก เป็นความจำวัยเด็ก เอามาพิมพ์ไว้เพื่อรำลึกถึง ถ้ามีผิดพลาดก็ขอภัยด้วยเทอญ

นางแมวเอ๋ย ขอฟ้าขอฝน ขอน้ำมนต์ มารดแมวข้า

ขอน้ำฟ้า เมตตาสวรรค์ ปันเมฆเจ็ดชั้น ลงยันต์เสียก่อน สวดคาถาปลาช่อน ดุละครสามวัน หัวล้านชนกัน ฝนก็เทลงมา ฝนก็เทลงมา

อินางแมวเอ๋ย มาร้องแป้วๆ อีแมวมานแล้ว อีแมวขอฝน น้ำหมากน้ำมนต์ รดแมวข้าด้วย

หีบกับควย มาช่วยแห่กลอง หิติช้อง มองมองโมงโมง เอ้าโหม่งไม่มี เอาหิทำโหม่ง แห่ควยมาด้วย ละว่าเอาควยตีโหม่ง โหม่งมั่งมึงมั้ง ฝนก็เทลงมา ฝนก็เทลงมา

ควยกับหิ เป่าปี่สีซอ อ้ออ้ออ้ออ้อ ไม่ยอมพุดจา ไ้อ้อกีสี่ ไ้อ้อปี้ก้อย ไ้อ้อน้ำก้อย ท่วมไร้ท่วมนา

แม่หม้ายเอ๋ย อย่าเพิ่งขายลูก ข้าวปลาจะถูก ลูกไม้จะแพง ทำตาแดงแดง ฝนก็เทลงมา ฝนก็เทลงมา

ไ้อ้อกระต่ายเข้าซุ้ม ฝนก็ท่วมลงมา ไ้อ้อปลาไหลไซรุ ฝนก็ชู่ลงมา เดือนสามเดือนสี่ ฝนไม่มีลงมา เดือนห้าเดือนหก ฝนก็ตกลงมา สองดอกสามดอก ควยถอกสามที ฟ้าย่ายายซี ฝนก็ริ้ลงมา

ฝนเอ๋ย มาชะต้นข่อย เมียน้อยเมียหลวง แม่พวงสำลี ไส้ทุบไล่ตี ทีแม่ยายระอา ใ้ลูกกระโปกโบโต ใ้ลูกกระโปใบ
เกลี้ยง ปลาตุกจัดเสียง ฝนก็เทลงมา ฝนก็เทลงมา

ฝนเอ๋ย มาชะต้นหญ้า หัวควยเป็นบ้า ว่าอยากเย็ดที หัวควยตีป्ली ทีก็รับลูกโยน
ควยเต็นไซน ทีเต็ดดอกไม้ ควยนั่งร้องไห้ ฝนก็เทลงมา ฝนก็เทลงมา

ทุกวันนี้ไม่ต้องเล่นแหนางแมวกันอีกแล้ว เพราะยุคสมัยนี้การปะปาเจริญมาก ฝนก็ไม่ต้องจ้อเทวดา มีการจัดการของ
อบต.แสนสุขสบาย และแต่ละบ้านเริ่มมีแอร์ใช้มากขึ้นๆ ชีวิตคนโง่ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้ว

ฝนเอ๋ย ฝนเทลงมา ใครไม่ให้ปลา ให้ปลาตายเน่า ใครไม่ให้ข้าว ให้ข้าวตายฝอย ใครไม่ให้กลอย ให้กลอยตายนิ่ง ผัว
ใครขึ้นฝั่ง ให้ฝั่งต๋อยตา ไร่ไร่นา นาล่มนาแล้ง ปลุกผักปลุกแต่ง ให้แต่งเถาตาย เลี้ยงจ้วเลี้ยงควาย ฉิบหายยกคอก
เบี้ยหมดอดมี แหกทีควยถอก อีแม่วร้องบอก ฝนก็เทลงมา ฝนก็เทลงมา